

Số: 384/BC-SXD

Trà Vinh, ngày 16 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2020

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị, ngành, địa phương:

Công tác phòng chống tham nhũng luôn được cấp ủy và lãnh đạo Sở Xây dựng quan tâm tổ chức, thực hiện. Đồng thời, công tác này rất được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể CBCC, viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng, cụ thể trong quý III đã triển khai thực hiện như sau:

Phối hợp với Đảng ủy cơ quan lồng ghép vào cuộc họp lệ Chi bộ, họp cơ quan đã triển khai các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo chuyển biến tư tưởng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng chống tham nhũng trong ngành Xây dựng cùng nỗ lực thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SXD ngày 12/02/2020 về việc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

+ Về danh mục tài sản kế toán có mở sổ theo dõi hàng năm, nhằm phục vụ tốt cho công tác kiểm kê, quản lý, giữ gìn tốt tài sản Nhà nước.

+ Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định. Tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2015.

+ Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý các dự án đầu tư có nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

+ Lập kế hoạch sửa chữa tài sản công, chi sử dụng ngân sách Nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của các cấp.

- Việc xây dựng ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

+ Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính sự nghiệp; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, được tham gia ý kiến đóng góp các vấn đề của đơn vị.

+ Thực hiện quy chế chi tiêu và trả lương nội bộ, có quy định rõ ràng từng định mức chi tiêu hàng tháng như: sử dụng điện, nước, thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, trang thiết bị, văn phòng phẩm.... nhằm thực hiện tiết kiệm cho cơ quan.

+ Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

- Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp quà tặng:

Theo tình hình thực tế ở đơn vị, trong kỳ báo cáo chưa phát hiện cán bộ công chức, viên chức vi phạm việc nhận quà và nộp lại quà tặng.

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:

Sở Xây dựng luôn rà soát, chỉ đạo công chức, viên chức luôn duy trì và thực hiện nghiêm quy tắc về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhất là tại Bộ phận tiếp công dân như: Tiếp nhận hồ sơ & hoàn trả kết quả, Thanh tra, Văn phòng tạo thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến quan hệ làm việc tại đơn vị. Từ đó từng công chức, viên chức tự rèn luyện mình, nâng cao ý thức trách của mỗi cá nhân. Giám đốc Sở Xây dựng cũng đã ban hành và niêm yết công khai Quyết định số 22/QĐ-SXD ngày 09/02/2013 về Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức của Sở Sở Xây dựng. Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 796/SXD-VP ngày 18/8/2017 về tiếp tục triển khai đến toàn thể công chức viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đạo đức công vụ, phong cách làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

Sở Xây dựng quan tâm đến việc chuyển đổi vị trí công tác, cụ thể đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-SXD ngày 14/02/2020 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Sở Xây dựng. Trong quý III đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 02 thuộc diện (bộ phận thẩm định).

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập.

Năm 2019 và năm 2020 chưa thực hiện kê khai tài sản do chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- *Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.*

+ Thực hiện quy định về việc người đứng đầu xử lý trách nhiệm khi xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị, lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức về vấn đề phòng chống tham nhũng, thời gian qua trong đơn vị chưa phát hiện xảy ra tình trạng tham nhũng.

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 1031-QĐ/TU ngày 22/9/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, trong kỳ báo cáo không có phát sinh vụ việc.

- *Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.*

+ Sở Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hành chính công theo Tiêu chuẩn ISO-TCVN 9001:2015 gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.

+ Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Trà Vinh, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SXD ngày 12/02/2019 về tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Sở Xây dựng.

+ Tiếp tục rà soát thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực mà đơn vị phụ trách; cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác những thủ tục hành chính mà hiện nay Sở đang áp dụng để giải quyết.

+ Việc phân công công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa: Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 17/12/2019 về việc cử 02 công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

+ Tiếp tục phát triển hệ thống Cổng thông tin điện tử Sở phục vụ chương trình cải cách hành chính; tiếp tục ứng dụng tốt hệ thống iOffice để chuyển văn bản trong nội bộ cơ quan và các Sở, ban ngành tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, giúp cán bộ, công chức tiết kiệm được thời gian đi lại, giảm chi phí in ấn tài liệu, lưu trữ tìm kiếm văn bản, bên cạnh đó, còn sử dụng chứng thư số, gửi các văn bản điện tử theo đúng quy định.

- *Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.*

Sở Xây dựng Trà Vinh thực hiện đúng theo chủ trương của Nhà nước về việc chi trả lương qua tài khoản đối với tất cả cán bộ, công chức thông qua hệ thống Ngân hàng (thẻ ATM). Đồng thời hạn chế chi tiền mặt cho việc thanh toán cá nhân, tổ chức mà phần lớn thực hiện bằng hình thức chuyển khoản nhằm giảm lượng tiền mặt tại đơn vị.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

(Đơn vị không có trường hợp vi phạm).

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Trong kỳ báo cáo, không có triển khai các cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chưa nhận thấy có dấu hiệu vi phạm.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng:

- Phòng chống tham nhũng của Sở Xây dựng Trà Vinh được duy trì thường xuyên, trong đó công tác tự kiểm tra nội bộ được các đơn vị trực thuộc Sở chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân và hạn chế tham nhũng.

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng:

Công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Xây dựng được Ban Giám đốc Sở quan tâm tổ chức thực hiện sâu sắc và thường xuyên. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; bên cạnh đó công tác này rất được quan tâm hưởng ứng của toàn thể CBCC, viên chức trong ngành Xây dựng. Tuy nhiên có một số ít cán bộ, đảng viên nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng cũng còn hạn chế.

- Nguyên nhân chủ quan, khách quan những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế:

+ Công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống tham nhũng đôi lúc chưa thường xuyên, liên tục và thiếu chiều sâu, nội dung chưa phong phú và đa dạng.

+ Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ trực tiếp quản lý tài sản nhà nước, chưa có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Công tác phối hợp với các Sở ngành liên quan từng lúc chưa chặt chẽ.

3. Dự báo tình hình tham nhũng:

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng Trà Vinh tăng cường hơn nữa về hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các Sở, ban ngành trong và ngoài đơn vị; quần chúng nhân dân trong việc phát hiện tham nhũng, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu tại đơn vị, giữ vững và không để xảy ra tiêu cực tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI).

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống tham nhũng, triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng giáo dục về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, ý thức tự phê bình, phê bình, thực hiện tốt cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chú trọng việc làm theo.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng thể chế, thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục, hành chính, niêm yết, công khai các thủ tục về cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề, thẩm định (dự án, quy hoạch)... để mọi người biết và thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Thực hiện sự chỉ đạo của cấp thẩm quyền khi có yêu cầu.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Cán bộ làm công tác tham mưu thực hiện, báo cáo phòng chống tham nhũng là kiêm nhiệm, cần quan tâm tập huấn, hướng dẫn về các quy định liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng để việc thực hiện được tốt hơn.

Sở Xây dựng Trà Vinh báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2020 gửi đến Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh Trà Vinh;
- BGD Sở;
- Lưu: VT, TTr.



GIÁM ĐỐC

Lê Minh Tân